

Nghị quyết nêu: Tổ chức Y tế Thế giới, các nhà khoa học và các quốc gia nhận nhiễm dịch COVID-19 chưa thể kiểm soát hoàn toàn trước năm 2023; có thể xuất hiện các chủng virus mới nguy hiểm hơn làm cho dịch diễn biến phức tạp khó lường. Tuy nhiên, việc bao phủ vaccine, có thực hiện trợ giúp giảm số ca mắc, tử vong và giảm tải bệnh. Do vậy, cần có nhiều quốc gia thay đổi chiến lược phòng chống dịch bệnh để giảm áp lực đối tượng dễ mắc bệnh sang chung an toàn vì dịch bệnh.

Ở Việt Nam, một số kinh nghiệm đã bước đầu tích cực thực hiện phòng, chống dịch; nâng cao phòng chống dịch bệnh; dịch bệnh bao phủ vaccine nhất là ở những nhóm người có nguy cơ cao, các ổ dịch lây truyền nhanh giúp chúng ta chuyển hướng trong phòng, chống dịch.

Thực tiễn tình hình, ý kiến phân tích của các nhà khoa học, chuyên gia, ý kiến của các địa phương và Ban Chấp hành Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Chính phủ xác định mục tiêu công tác phòng, chống dịch vẫn là nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân, khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh, trật tự an toàn xã hội; chuyển hướng chiến lược phòng, chống dịch sang “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Phấn đấu các ngành chuyển sang trạng thái bình thường mới sớm nhất

Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” (sau đây gọi là Quy định) vì mục tiêu bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân; hạn chế nghiêm trọng nhất các ca mắc, ca chuyển biến nặng, tử vong do COVID-19; khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; thực hiện mục tiêu kép, phấn đấu chuyển sang trạng thái bình thường mới sớm nhất có thể, phấn đấu trong năm 2021.

Trong khi tiếp tục bao phủ vaccine ứng dụng nhanh những chưa thể bao phủ toàn dân và các loại thực hiện trợ giúp COVID-19 ứng dụng phát triển, áp dụng những những chưa có thực tế; nhiệm vụ bảo đảm thực hiện theo quy định, hướng dẫn của các bộ, ngành có liên quan thi phát huy tính chủ động, sáng tạo của địa phương trong kiểm soát tình hình dịch bệnh, tạo điều kiện khôi phục sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội của Nhân dân dựa trên tình trạng bình thường mới; không tình trạng cục bộ, cát cứ trong ban hành và thực hiện các biện pháp trên mục tiêu thiết yếu những tiêu chí sản xuất kinh doanh, an sinh xã hội.

Thực hiện các biện pháp ứng phó

Quan tâm của Chính phủ là bảo đảm mục tiêu kép những sức khỏe, tính mạng người dân lên trên hết, trước hết; các biện pháp phòng, chống dịch phải dựa trên cơ sở khoa học, phù hợp với thực tiễn và yêu cầu của tình hình; bảo đảm người dân có thể tiếp cận dịch vụ y tế sớm nhất, nhanh nhất, ngay từ các bước đầu; những không gây ách tắc cho lưu thông, sản xuất.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng; huy động hệ thống chính trị; cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, trách nhiệm người đứng đầu trong phòng, chống dịch, thực hiện mục tiêu kép; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất trong toàn quốc, nghiêm chỉnh thi phát huy tính chủ động, sáng tạo của chính quyền các cấp, nhất là cấp cơ sở.

Trong phòng, chống dịch phi lý phòng dịch là cần bền, lâu dài; ý thức là lực lượng nòng cốt cùng với các lực lượng quân đội, công an,... những phi huy động sự tham gia của tất cả các lực lượng, các tầng lớp trong xã hội. Phát huy vai trò của người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể trong phòng, chống dịch, trong sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt an toàn.

Các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 phải thực hiện dứt khoát, kịp thời, quyết liệt; bảo đảm hài hòa giữa các biện pháp chuyên môn y tế với các biện pháp hành chính, kinh tế - xã hội. Các biện pháp y tế phải dựa trên cơ sở cách ly vì xét nghiệm, trợ giúp, vaccine, theo phương châm “cách ly, xét nghiệm là then chốt, vaccine, thực hiện trợ giúp là ưu tiên tiên quyết”.

Phân loại 4 cấp độ dịch

Quy nh hng dn c th v phân loi ánh giá, xác nh cp dch. Theo ó, phân loi cp dch theo 4 cp:

Cp 1: Nguy c thp (bình thng mi) tng ng vi màu xanh.

Cp 2: Nguy c trung bình tng ng vi màu vàng.

Cp 3: Nguy c cao tng ng vi màu cam.

Cp 4: Nguy c rt cao tng ng vi màu .

Phm vi ánh giá cp dch: ánh giá t quy mô cp xã. Khuyn khích ánh giá t phm vi, quy mô nh nht có th (đi cp xã) nhm m bo linh hot, hieu qu.

Quy nh cng nêu rõ 3 tiêu chí ánh giá cp dch gm: T l ca mc mi ti cng ng/s dân/thi gian; bao ph vaccine (lu ý nhóm tui có nguy c cao, t l tiêm mi th nht, t l tiêm liu); kh nng thu dung, iu tr ca các tuyn (lu ý xác nh rõ kh nng thu dung, iu tr hin có và k hoch b sung).

V xác nh cp dch, B Y t hng dn các tiêu chí, phng pháp ánh giá và xác nh cp dch. Cn c vào Hng dn ca B Y t và tình hình dch trên a bàn, UBND tnh, thành ph trc thuc trung ng quy nh chuyn i cp dch. Trong trng hp nâng cp dch thì phi thông báo trc ti thi u 48 gi cho ngi dân, t chc, doanh nghip bit, có s chun b trc khi áp dng.

Bin pháp áp dng theo 4 cp dch

Các bin pháp y t bao gm cách ly y t, xét nghim, thu dung, iu tr, tiêm chng thc hin theo hng dn ca B Y t tt c các cp .

Quy nh nêu c th các bin pháp áp dng theo 4 cp dch i vi mt s hot ng ca t chc, c quan, doanh nghip gm: 1- T chc hot ng tp trung trong nhà, ngoài tri m bo các bin pháp phòng, chng dch; 2- Vn ti hành khách công cng ng b, ng thy ni a, hàng hi m bo phòng, chng dch COVID-19; 3- Lu thông, vn chuyn hàng hóa ni tnh hoc liên tnh; 4- Sn xut, kinh doanh, dch v (C s sn xut, n v thi công các d án, công trình giao thông, xây dng; C s kinh doanh dch v bao gm trung tâm thng mi, siêu th, ca hàng tin ích, ch u mi; Nhà hàng/quán n, ch truytn thng; C s kinh doanh các dch v có nguy c lây nhim cao nh v trng, karaoke, mát xa, quán bar, internet, trò chi in t, làm tóc (bao gm ct tóc), làm p và các c s khác do a phng quy nh; hot ng bán hàng rong, vé s do,...); 5- Hot ng giáo dc, ào to trc tip; 6- Hot ng c quan, công s; 7- Các c s tôn giáo, tín ngng, th t; 8- Hot ng ngh dng, khách sn, nhà ngh, tham quan du lch; biu din vn hóa, ngh thut, th dc, th thao; 9- ng dng công ngh thông tin.

i vi cá nhân, Quy nh cng nêu rõ các bin pháp v tuân th 5K, ng dng công ngh thông tin, v vic i li ca ngi dân và v iu tr ti nhà i vi ngi nhim COVID-19 tng cp dch.

Áp dng thng nht trong toàn quc

Quy nh này c áp dng thng nht trong toàn quc. Cn c vào các hng dn ca B Y t và các b, ngành, y ban nhân dân các tnh, thành ph quy nh các bin pháp hành chính phù hp bao gm các quy nh, hng dn c th v công sut, s lng ngi tham gia các hot ng sn xut, kinh doanh, dch v, vn hóa, vn ngh, s kin tp trung ông ngi,... và có th linh hot áp dng các bin pháp b sung c th nhng không trái vi quy nh ca Trung ng, không gây ách tc lu thông hàng hóa, sn xut kinh doanh và i li, sinh hot ca nhân dân. Trng hp các quy nh, hng dn ca Trung ng không phù hp, kh thi thì kp thi báo cáo c quan ban hành quy nh, hng dn. C quan ban hành quy nh, hng dn phi có ch o ngay tháo g vng mc ng thi nghien cu sa i quy nh, hng dn.

Ch tch UBND cp tnh quy nh cách ly y t vùng (phong ta dch) nhanh nht, phm vi hp nht có th và trin khai các hot ng m bo an sinh xã hi, tip cn dch v y t ngi dân yên tâm tuân th các quy nh phòng,

chng dch.

Tm thi không áp dng các quy nh ti Khon 1 iu 1 ca Ngh quyêt 86/NQ-CP ngày 6/8/2021 ca Chính ph và các Ch th s 15/CT-TTg ngày 27/3/2020, Ch th s 16/CT-TTg ngày 31/3/2020, Ch th s 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 ca Th tng Chính ph, Quyêt nh s 2686/Q-BCQG ngày 31 tháng 5 nm 2021 ca Ban Ch o Quc gia phòng, chng dch COVID-19. Trng hp cn thit phi áp dng các bin pháp phòng, chng dch trên quy mô toàn tnh, thành ph trc thuc trung ng cao hn các bin pháp ti Quy nh này thì Ch tch UBND cp tnh báo cáo B Y t, Th tng Chính ph.

TNG ÀI DCH V CÔNG: (0236) **1022** hoc ***1022** , **min phí phc v**

- 1. Nhn phn ánh, góp ý** ca ngi dân cho Thành ph và chuyên c quan chc nng x lý
- 2. Hng dn, gii áp TH TC hành chính, quy nh, chính sách**
- 3. Hng dn s dng dch v chính quyn in t**
- 4. Cung cp các thông tin khác ca Thành ph (thiên tai, a im, s kin,)**
- 5. Cung cp dch v Call Center , nhn tin CSKH chuyên nghip, GIÁ R NHT.**